



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021.

Kính thưa các đại biểu, bà con cử tri đơn vị bầu cử số 01:

Tôi tên: Đặng Văn Quý, chức vụ : UVTV, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ, là Đại biểu HĐND huyện Côn Đảo nhiệm kỳ X, 2011-2016. Hôm nay tôi được vinh dự tiếp tục ứng cử tại đơn vị bầu cử số 01 và trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được trúng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ khóa XI 2016-2021.

Kính thưa bà con cử tri, trong thời gian qua bản thân tôi là đại biểu HĐND huyện được trúng cử tại khu vực đơn vị bầu cử số 01 hai nhiệm kỳ, nhiệm kỳ IX, X. Trong thời gian đó bản thân tôi đã có nhiều cố gắng trong hoạt động của người đại biểu đại diện cho dân và luôn gắn bó, liên hệ mật thiết với bà con ở đây và đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong kết quả hoạt động của HĐND huyện nói chung và bảo vệ quyền lợi chính đáng bà con ở đây nói riêng. Trong nhiệm kỳ qua kinh tế - xã hội của huyện nhà tiếp tục phát triển, đời sống văn hoá tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên. Tôi xin điểm qua một số chỉ tiêu cơ bản đạt được: Về kinh tế: Giá trị tăng thêm bq hàng năm tăng gần 15%, thu nhập bq đầu người đến năm 2015 đạt 84 triệu đồng, trong năm năm đón khoản 470 ngàn lượt khách, tăng bq hàng năm 27%. Về VH-XH: Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, trường lớp tiếp tục được đầu tư mở rộng, trường bán trú được triển khai tạo điều kiện các em học tập tốt; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, an sinh XH được đảm bảo, hệ thống nhà tù được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, quốc phòng an ninh được đảm bảo... Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH của CD nói chung và khu vực khu DC số 01 nói riêng như: Quy hoạch chi tiết còn chậm, đầu tư còn ít...

Về bản thân tôi thường xuyên liên hệ với bà con nhân dân ở đây để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân, đề xuất, kiến nghị HĐND huyện giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật và theo tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó tôi thấy rằng có nhiều nguyện vọng, đề xuất của bà con ở đây cũng đã được HĐND, UBND và các ngành chức năng giải quyết thoả đáng. Đây là một điều đáng mừng và phấn khởi. Tuy nhiên trên địa bàn huyện Côn Đảo thì nói riêng khu vực khu dân cư số 01 có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội không bằng các khu dân cư khác, đây cũng là điều thiệt thòi cho bà con, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn, bản thân tôi hết sức cảm thông và chia sẻ cùng cử tri ở đây và cũng luôn mong muốn rằng cuộc sống không ngừng phát triển, nguyện vọng của bà con Khu vực khu dân cư số 01 nói riêng làm sao trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh hơn nữa, đời sống khá hơn nữa. Điều đó tùy thuộc vào việc triển khai các quy hoạch chung của chính phủ, quy hoạch chi tiết khu vực có ống, để các nhà đầu tư vào đây xây dựng phát triển kinh tế dịch vụ du lịch, lúc đó bà con mới có cơ hội phát triển kinh tế theo, đời sống mới được nâng lên. Nhiệm kỳ này được sự phân công của Đảng và sự

tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, đã giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi cũng phấn khởi tự hào khi được tin nhiệm tiếp tục ứng cử tại đây. Do vậy hôm nay bản thân tôi lại có dịp gặp bà con Nhân dịp này cho tôi có lời trân trọng cảm ơn bà con cử tri thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu và mong rằng bản thân có điều gì thiếu sót, khuyết điểm thì bà con tha thứ và góp ý để bản thân làm tốt hơn trong thời gian tới. Kính thưa bà con cử tri, nếu tôi được bà con tin nhiệm bầu trúng cử vào đại biểu HĐND kỳ này tại đây, tôi xin cố gắng hết sức mình thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Cùng với các đại biểu HĐND quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, những vấn đề mà cử tri quan tâm, mong muốn. Trên cơ sở qui định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương, bản thân tôi suy nghĩ tìm những giải pháp thích hợp đóng góp cho HĐND đề ra những nghị quyết có tính khả thi, làm cho kinh tế xã hội của huyện nhà và khu vực Khu dân cư số 01 ngày càng phát triển về mọi mặt, quốc phòng-an ninh được ổn định, kinh tế phát triển, đời sống bà con ngày càng khá giả lên, bản thân tôi cần phải luôn liên hệ chặt chẽ với bà con cử tri khu vực đơn vị bầu cử số 01, chịu sự giám sát của bà con cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Cùng với bà con tiếp tục kiến nghị với Đảng bộ và chính quyền giải quyết tốt hơn nữa những vấn đề lâu nay bà con luôn quan tâm như: Triển khai nhanh các quy hoạch, đề nghị sớm ban hành các chính sách thu hút các nhà đầu tư, vì có triển khai nhanh các quy hoạch, có chính sách thu hút các nhà đầu tư tại đây thì kinh tế -xã hội mới phát triển, bà con mới có việc làm ổn định, cuộc sống khá giả hơn, đồng thời đề nghị đảng bộ, chính quyền tiếp tục quan tâm tốt về y tế, giáo dục; vấn đề công ăn, việc làm, đời sống văn hoá tinh thần của bà con, các cơ quan, đơn vị. doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn...

Một số chỉ tiêu cơ bản trong 5 năm tới mà Đảng bộ chính quyền, quân và dân CD phấn đấu thực hiện: Tạo thêm việc làm mới 750 lao động, duy trì độ che phủ cây xanh trên 85%, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt đạt 90 đến 100%, đón 180 ngàn lượt khách vào năm 2020... Về VH-XH mở rộng cơ sở trường lớp đáp ứng nhu cầu cho con em đến trường học tập tốt; nâng cấp trung tâm quân dân y, nâng cao chất lượng khám và điều trị, tăng cường thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho bà con...Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thường xuyên làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

Và ban than tôi luôn mong muốn rằng bà con và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp đã có, sống có nghĩa, có tình, đoàn kết, gắn bó với nhau ngày càng bền chặt hơn nữa, trên cơ sở đó mà xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của tình làng, nghĩa xóm, gắn bó tình nghĩa quân dân như cá với nước, phát huy dân chủ xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong

sạch, vững mạnh. Những bức xúc, khiếu nại của bà con nếu có, bản thân tôi mong muốn rằng được giải quyết thấu tình đạt lý, trên cơ sở dân chủ, đoàn kết và xây dựng nhau để cùng tiến bộ và phát triển. Những vấn đề bức xúc của bà con nếu chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết, bản thân tôi có trách nhiệm chuyển đến, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và báo cáo kết quả cho bà con biết. Một lần nữa tôi mong muốn rằng nếu trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ này tôi cùng các đại biểu khác cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu ra và vì nhân dân mà phục vụ vì sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện Côn Đảo nói chung và khu vực khu dân cư số 01 nói riêng. Cuối cùng xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, xin chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào.